



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. รายละเอียดโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) กับสิทธิมนุษยชน จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ด้านสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) กับสิทธิมนุษยชน จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง โดยให้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดทำข้อเสนอแนะในการบังคับใช้และการเยียวยาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจัดทำข้อเสนอแนะในการบังคับใช้และการเยียวยาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม โดยมอบนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการ กสม. ประธาน กสม.ศยามล และสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ เพื่อทบทวนรายชื่อวิทยากรในแต่ละกิจกรรมและปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. รายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน กสม. เพื่อการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน กสม. เพื่อการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามที่เสนอ และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรม Bangkok Pride Festival และ Pattaya Community Pride 2024

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรม Bangkok Pride Festival ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดงานแถลงข่าว Bangkok Pride Festival 2024 ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กิจกรรม Bangkok Pride Forum 2024 ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และการเดินขบวนไพรด์พาเหรด ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ กับงาน Pattaya Community Pride 2024 ในวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดชลบุรี โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และการจัดงาน และมอบ กสม.สุภัทรา และบุคลากรของสำนักงาน กสม. เข้าร่วมกิจกรรม และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. การจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสม. กับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย เพื่อร่วมกันจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ดังกล่าว โดยมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. การสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อนางวรรณพร ลิ้มหาชีวะ เป็นกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และมอบสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อไป